

Xây dựng doanh nghiệp xanh

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn hoặc đầu tư vào khu xử lý nước thải tập trung theo quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.



Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân đầu tư dây chuyền sản xuất sợi hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Chỉ có đổi mới công nghệ, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, tạo ưu

thế cạnh tranh, góp phần BVMT là con đường phát triển bền vững. Chính vì vậy, những năm qua Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân (FORTEX) - một trong những công ty sản xuất sợi cotton, sợi PE hàng đầu Việt Nam đã chú

trọng xây dựng môi trường doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, xử lý chất thải, kiểm soát tốt ô nhiễm trong sản xuất, sử dụng các công nghệ và quy trình hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Đồng thời, chủ động đầu tư hệ

thống xử lý nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp (KCN). Ông Trần Xuân Tiến, Phó Tổng giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân cho biết: Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn chú trọng công tác BVMT, xây dựng môi trường doanh nghiệp xanh, hiện đại. Toàn bộ nước thải phát sinh tại Công ty đều được đầu tư vào nước thải KCN. Hiện toàn tỉnh có 6/6 KCN đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, với tổng khối lượng nước thải phát sinh gần 12.000m³/ngày đêm. Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh đi vào vận hành từ năm 2012, công suất 4.650m³/ngày đêm. Với nhiệm vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh và cụm công nghiệp Phong Phú. Từ tháng 8/2019, trạm được bàn giao cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Green Eden Hà Nội quản lý, vận hành. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã tập trung nguồn lực

cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh theo công nghệ vi sinh tự sinh kết hợp với giá thể sinh học tự do. Đây là công nghệ tối ưu nhất so với thời điểm hiện tại, chất lượng nước đầu ra luôn đáp ứng được ngưỡng cho phép trước khi xả thải ra môi trường. Nước thải của các doanh nghiệp dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. Sau đó đưa vào bể tổng hợp để xử lý. Đến nay, 100% các doanh nghiệp hoạt động đã đầu tư vào khu xử lý nước thải tập trung, góp phần bảo vệ môi trường.

Với nhiệm vụ bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia, trong quá trình vận hành nhà máy, Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn chú trọng công tác BVMT, xác định việc duy trì hoạt động của nhà máy luôn dựa trên các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Ông Đỗ Thành Tài, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Xác định việc sản xuất gắn liền với công tác BVMT, Công ty đã nâng cấp xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt từ cột B lên cột A, theo quy định. Với công nghệ tiên tiến và nghiêm túc thực hiện các giải pháp bảo đảm môi trường, kể từ khi đưa vào vận hành các tu máy cho đến nay, Công ty chưa để xảy ra bất kỳ các sự cố nào gây ảnh hưởng đến môi

trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Theo ông Nguyễn Thành Trung, trưởng ca vận hành, Công ty Nhiệt điện Thái Bình, các thông số phát thải về nước thải, khí thải, tro xỉ thải ra môi trường đều được quản lý chặt chẽ thông qua các kênh số liệu. Đặc biệt, trên máy tính vận hành, các thông số được hiển thị liên tục và chính xác để chúng tôi nắm bắt được lượng phát thải ra môi trường nhiều hay ít, có bảo đảm theo quy định hay không. Trong năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra và đánh giá Công ty là điểm sáng trong công tác BVMT.

Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp, các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, song thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp chưa đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định, chưa quan tâm nhiều đến công tác BVMT. Trước thực trạng đó, thời gian tới các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về BVMT; kiểm soát chặt chẽ môi trường của các cơ sở sản xuất có nguồn thải, công suất xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao.

MINH NGUYỆT



Niềm vui ở những xã nông thôn mới nâng cao



Các tuyến đường khang trang, sạch đẹp ở xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Một mùa xuân mới đang về, không khí xuân rạo rực, tươi vui gõ cửa mọi nhà. Trong hơi ấm của mùa xuân, Hưng Hà như bừng lên sức sống mới. Thành tựu đó là do sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong huyện trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Về xã Chí Hòa vào những ngày giáp tết, chúng tôi cảm nhận mùa xuân đang đến. Đi trên những con đường được bê tông rộng rãi, ngõ xóm quang sáng đẹp, rợp bóng cây, hoa. Thấy người tất bật ngược xuôi đi mua sắm tết. Khung cảnh làng quê nơi đây đổi thay khi khoác lên mình "tấm áo" mới, sự no ấm và bình yên đang hiện hữu trong từng thôn, xóm. Bà Đặng Thị Xiêm, thôn Văn Đài chia sẻ: Giờ đây Chí Hòa không ngừng đổi mới, người dân đi lại thuận tiện trên những con đường bê tông rộng rãi, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang; tuyến mại, dịch vụ phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương.

Chúng tôi rất vui mừng khi được thụ hưởng thành quả đó. Trong xây dựng NTM nâng cao, Chí Hòa xác định mục tiêu cuối cùng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do vậy xã đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất cây màu xen canh lúa, 2 khu trồng cây ăn quả với diện tích trên 4ha và vùng sản xuất lúa màu vùng bãi thôn An Tiến với diện tích 41ha. Trong năm 2022, xã đã huy động trên 44 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó tập trung giải phóng mặt bằng nâng cấp tuyến đường ĐH.62; nâng cấp 4km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng Trường Mầm non Bùi Hữu Diên; xây dựng trụ sở làm việc của xã và nhà văn hóa thôn Vị Giang... Hiện nay, thu nhập bình quân đạt trên 60,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều đột phá... Ông Nguyễn Minh Điển, Chủ tịch UBND xã Chí Hòa cho biết: Những năm qua, Chí Hòa đã tập trung đầu tư,

nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, kênh mương, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế theo hướng đồng bộ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song xã đã có bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, khơi dậy nguồn lực sẵn có để thực hiện thành công xây dựng NTM nâng cao. Kết quả đó là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Rồi Chí Hòa, chúng tôi về xã Hòa Bình, cảm nhận đầu tiên là cuộc sống thanh bình, yên ấm của một miền quê và niềm vui rạng rỡ trong ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Để Hòa Bình trở thành "miền quê đáng sống" xã đã chú trọng quy hoạch, đầu tư, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, bảo đảm làm đến đâu đạt chuẩn NTM nâng cao đến đó. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Thời gian qua, xã tập trung mọi nguồn lực với tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng để xây dựng NTM, NTM nâng

cao. 100% đường trục thôn, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,9%; thu nhập bình quân đạt 81 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, toàn xã có 2 công ty lớn, 3 xưởng sản xuất tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Cơ sở hạ tầng đồng bộ là một trong những yếu tố thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Ông Đặng Văn Đại, Quản đốc Công ty Clotech Vina cho biết: Khi xã về đích NTM nâng cao đã tạo nên một diện mạo mới cho làng quê, đường sá đi lại thuận tiện, nguồn nhân lực dồi dào là điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Huyện Hưng Hà hiện có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Hồng An, Chí Hòa, Tiến Đức, Hòa Bình; có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao, 6 sản phẩm được chọn tham gia chương trình OCOP năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 55,8 triệu đồng/người/năm. Ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện đã có cơ chế hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư kỹ thuật sử dụng đất cho những xã về đích NTM nâng cao; hỗ trợ 5 xã xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; đồng thời, chỉ đạo các xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực tích cực nâng chất các tiêu chí để sớm về đích NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Với tinh thần mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Hưng Hà đã đề cao lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, nhân dân tự nguyện góp công, góp của cùng nhau xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Một mùa xuân với cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã về. Niềm tin và kỳ vọng một Hưng Hà văn minh, hiện đại, phát triển đang hiện hữu ở mỗi làng quê thanh bình.

THANH THỦY

Xuân yêu thương

Đất trời đang chuyển mình đón xuân. Lòng người như ấm lại khi sự sẻ chia, yêu thương của xã hội, cộng đồng cùng như tuổi trẻ Thái Bình đối với các gia đình chính sách nghèo, người neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, hộ nghèo với các thông điệp: xuân yêu thương, mùa xuân cho em, tết đoàn viên... ngày càng nhân rộng.

Những giọt nước mắt dường như lúc nào cũng chực tuôn rơi trên gương mặt khắc khổ của bà Trần Thị Ngọc, thôn Tàng Bồng, xã Tân Lập (Vũ Thư). Những giọt nước mắt vắt ra từ tận cùng nỗi khổ tâm của một người mẹ nghèo, đơn thân, có 1 người con duy nhất nhưng bị bệnh nặng. Năm 2019, con trai bà là em Trần Văn Thanh phát hiện bị u não và đã qua 4 lần phẫu thuật với tổng chi phí hơn 820 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với mẹ con bà Ngọc. Bà ngậm ngùi: Nhà cửa, đồ đạc gì có thể bán đều đã bán hết để chạy chữa cho Thanh. Mẹ con tôi đang ở nhờ mẹ đẻ. Từ lúc con bị bệnh, tôi thường trực bên con, lúc ở viện này, lúc viện kia nên không "chạy chợ" được. Đã nghèo lại càng nghèo hơn. Các bác sĩ chỉ định con phải mổ lần thứ 5 với dự kiến chi phí 115 triệu

đồng. Giờ mẹ con tôi cũng không biết bắt víu vào đâu. Những lo toan, vất vả của mẹ con bà Ngọc đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, chia sẻ. Trong đó, hàng tháng, Đoàn Thanh niên xã Tân Lập hỗ trợ 10kg gạo cho mẹ con bà Ngọc và đứng lên kêu gọi, kết nối, quyền góp kinh phí cho em Thanh đi phẫu thuật. Em Trần Văn Thanh cho biết: Chiều ngày 8/1, Đoàn Thanh niên xã đã trao 14 triệu đồng giúp em thêm kinh phí chữa bệnh. Gia đình em là một trong nhiều trường hợp được Đoàn Thanh niên kết nối, giúp đỡ. Ăn tình này của các anh chị đã giúp em và mẹ bớt muộn phiền khi tết đang cận kề, mẹ con em không bao giờ quên. Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập cho biết: Trường hợp của em Thanh, Đoàn xã tiếp tục vận động, kết

nối để có thể hỗ trợ mẹ con em mức cao nhất. Được về ở nhà mới trước ngày lễ ông Công ông Táo, bà Trần Thị Nhuận, thôn Hưng Đạo, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cùng con gái Trần Thị Thành Tâm, học sinh lớp 6, Trường THCS Vũ Đông rất phấn khởi. Ngôi nhà mới của mẹ con bà được Đoàn Thanh niên thành phố, Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông hỗ trợ hơn 36 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 5 triệu đồng để xây dựng. Bà Nhuận cho biết: Tôi 67 tuổi rồi, sức khỏe yếu, nhận nuôi Tâm nhiều năm trước. Hơn 20 năm qua, sống nhờ trong nhà cấp 4 đã xuống cấp của bố mẹ để lại. Tết mà được ở trong ngôi nhà mới thì không gì hạnh phúc bằng. Tôi cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con như sang trang mới. Tôi cảm ơn đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ.

Niềm an ủi, động viên

đối với mẹ con bà Ngô, niềm vui của mẹ con bà Nhuận cũng là niềm vui chung của các gia đình nghèo, gia đình chính sách được quan tâm chăm lo trong dịp tết. Nhận gói tết của các cấp bộ đoàn trao tặng, bà Đinh Thị Tin, thôn Cộng Đồng, xã Vũ Văn (Vũ Thư) không kìm nén được xúc động: Mứt, bánh, kẹo... tôi cất dành để cúng ông bà tổ tiên. Còn tiền mặt tôi mua thêm đồ dùng gia đình, thức ăn để cúng tết thêm ấm cúng.

Gần tết, hoạt động thiện nguyện trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn càng sôi nổi hơn, khẩn trương hơn với mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Với nhiều hoạt động: tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, khánh thành nhà tình thương, gói bánh chưng tặng bệnh nhân, người nghèo, thanh niên, công nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện đã đồng hành cùng người dân để có một cái tết ấm cúng, vui vẻ và tràn ngập yêu thương. Thông qua chương trình, các bạn trẻ cũng đã được trải nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống, hiểu hơn về hoàn cảnh, những mảnh đời đang cần được đùm bọc, giúp đỡ.

Trong làn gió nhẹ se se lạnh thoảng đưa, những nụ cười nở trên môi của trẻ con đón xuân sang. Vạn vật dường như cũng trở nên hối hả, tất bật hơn. Những con đường khoác lên mình tấm áo mới với đủ sắc màu rực rỡ của hoa, của đèn, của phong bao lì xì đỏ thắm, giạt mình nhận ra tết đã rất gần. Để rồi sau đó hình như ai cũng thấy bình yên hơn một chút bởi bao nhiêu vất vả, muộn phiền đã sắp đến ngày gói gọn cất vào mùa cũ. Với các bạn trẻ, xuân hạnh phúc, xuân ấm no của các gia đình chính sách, người nghèo, những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn... cũng chính là mùa xuân của mình.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Thái Bình gói bánh chưng tặng bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn.